



## UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL)



เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร และทีมพัฒนาระบบจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วมพิจารณาแนวทางในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาสืบต่อไป





# UniNet News

## EDITOR TALK

สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ประจำเดือน มีนาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าว นำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ซึ่งในเดือนถัดไปเรายังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ UniNet เพิ่มเติม สามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ [www.uni.net.th](http://www.uni.net.th) แล้วพบกับข่าวสารใหม่ ๆ ได้ในฉบับต่อไปนะครับ สวัสดีครับ....



สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2232 4000 โทรสาร. 0 2354 5678 ต่อ 5012